

Phong cách dân chủ Hồ Chí Minh là một bộ phận quan trọng trong toàn bộ di sản vô giá mà Người để lại cho dân tộc ta. Nghiên cứu học tập và vận dụng phong cách dân chủ Hồ Chí Minh có ý nghĩa thực tiễn vô cùng to lớn, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Là người đứng đầu Đảng cầm quyền, đứng đầu Nhà nước dân chủ, ở đỉnh cao của quyền lực, nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên có phong cách làm việc tập thể và dân chủ. Gần bó với tập thể, tôn trọng tập thể, phát huy sức mạnh của tập thể là phương châm chỉ đạo suy nghĩ và hành động của Người. Hồ Chí Minh cho rằng người cán bộ phải tạo ra được không khí dân chủ thực sự trong nội bộ bằng cách thành tâm lắng nghe và với hơi gọi cho quán chúng, cán bộ cấp dưới nói hết quan điểm, ý kiến của mình. Được như vậy thì cấp dưới và quần chúng mới hàng hải để ra tác phẩm, những sáng kiến đó được coi trọng, được khen ngợi thì những người đó càng thêm hàng hải sáng tạo và làm việc. Như vậy, phong cách dân chủ của người cán bộ không chỉ khơi nguồn sức sáng tạo, phát huy tinh thần cống hiến của quần chúng nhân dân mà còn làm cho tổ chức, cơ quan, đoàn thể thêm gắn bó. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, người cán bộ lãnh đạo có tác phong dân chủ là người thực hành tốt nguyên tắc "tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách" để phát huy trí tuệ và kinh nghiệm của nhiều người. Người có tác phong dân chủ sẽ không bao giờ "đọc tôn chân lý" mà ngược lại,

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO PHONG CÁCH DÂN CHỦ CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

(Chuyên đề đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phục vụ sinh hoạt chi bộ tháng 7/2019)



Xã Tân Hòa (Vũ Thư).

Ảnh: THÀNH TÂM

họ thành thực trưng cầu ý kiến phê bình của cấp dưới và nghiêm túc sửa mình với tinh thần cầu thị. Làm như vậy thì chắc chắn người cán bộ sẽ được nhân dân yêu mến, cấp dưới nể trọng. Người còn nhấn mạnh, trong một nước dân chủ thì nhân dân là chủ. Dân đã có quyền làm chủ thì cũng phải thi hành nghĩa vụ của người chủ. Đây là những tóm tắt cô đọng nhất bản chất của dân chủ và quyền làm chủ, có giá trị như những định nghĩa kinh điển về dân chủ. Mấu chốt của vấn đề là ở chỗ, dân là chủ thể gốc của quyền lực. Dân ủy quyền cho Nhà nước để Nhà nước thực hiện quyền lực nhân dân, phụng sự lợi ích, nhu cầu và cả ý chí của dân. Đảng cũng chỉ vì dân mà tồn tại. Dân chủ và quyền làm chủ của dân phải trở thành một giá trị thực tế chứ không phải một lời nói suông. Dân chỉ biết đến dân chủ, công bằng, bình đẳng khi dân được ăn

no, mặc ấm. Độc lập tự do phải tranh đấu mà có được thì phải làm sao cho dân được ấm no, tự do, hạnh phúc. Đã giành được tự do độc lập rồi mà dân vẫn đói rét, cực khổ, lạc hậu thì độc lập tự do cũng chẳng để làm gì. Thiết thực đến như vậy cho nên chúng ta phải làm ngay, làm cho dân có ăn, làm cho dân có mặc, làm cho dân có chỗ ở, được học hành tiến bộ, được tự do đi lại, được chăm sóc sức khỏe, được hưởng quyền tự do, hạnh phúc mà họ xứng đáng được hưởng. Đó là dân chủ thực chất để làm chủ thực chất, không hình thức giả dối, cũng không phù phiếm giả tạo. Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải đặt mình trong tập thể, lắng nghe ý kiến của tập thể, phát huy sức mạnh của tập thể, nhận trách nhiệm cá nhân và hoàn thành tốt nhiệm vụ được tập thể giao phó và

tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Người luôn đòi hỏi cán bộ, đảng viên trước hết là những người lãnh đạo phải có tác phong tập thể dân chủ thực sự. Bởi vì mọi sự giả tạo đều làm suy yếu, thậm chí phá vỡ tập thể, mọi thói hình thức chủ nghĩa sớm muộn sẽ làm xói mòn, thậm chí triệt tiêu dân chủ. Vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên phải gắn bó với tập thể, tôn trọng tập thể, đặt mình trong tập thể, lắng nghe ý kiến của tập thể, đồng thời tinh thần ấy cũng thấm sâu vào suy nghĩ và hành động của Người. Chủ tịch Hồ Chí Minh không bao giờ đặt mình cao hơn tổ chức, ở ngoài sự kiểm tra, giám sát của tổ chức, mà luôn luôn tranh thủ bàn bạc với tập thể Bộ Chính trị Trung ương Đảng, Chính phủ và Quốc hội, khi cần thiết, triệu tập cả Hội nghị chính trị đặc biệt - một hình thức Diên Hồng của thời đại

mới - để xin ý kiến các đại biểu quốc dân. Nói về sức mạnh của dân chủ, Hồ Chí Minh từng nói: "Thực hành dân chủ là cái chìa khóa vạn năng có thể giải quyết mọi khó khăn". Người không chỉ yêu cầu cán bộ, đảng viên phải có phong cách làm việc dân chủ mà bản thân Người còn là tấm gương ngời sáng về việc thực hiện tác phong đó. Lịch sử cho thấy, dù trong những hoàn cảnh gấp rút đến đâu, trước khi quyết định những vấn đề lớn liên quan đến sự nghiệp cách mạng và số phận dân tộc, Hồ Chí Minh đều tiến hành thảo luận dân chủ trong tổ chức. Khi viết các tác phẩm quan trọng như: Tuyên ngôn Độc lập, Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến (1946), Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước (1966), Nâng cao đạo đức cách mạng, chú sạch chữ nghĩa cá nhân (1969)..., Người đều xin ý kiến đóng góp của các đồng chí trong Thường vụ Trung ương Đảng và Bộ Chính trị. Trong các cuộc họp do Hồ Chí Minh chủ tọa, Người thường yêu cầu mọi người hãy "nhìn quanh xem tình hình thế giới ra sao, tình hình trong nước thế nào và ai biết gì về, tất cả cùng lắng nghe, bàn bạc thấu đáo rồi mới đi đến quyết định. Tinh thần dân chủ, phong cách dân chủ của Hồ Chí Minh bắt nguồn từ lòng yêu thương và tôn trọng con người, nên Người thực hiện nó như một điều tất yếu. Trong công tác lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Người luôn có ý thức sử dụng sức

phải mở rộng dân chủ. Vì có dân chủ, bàn bạc tập thể mới cùng thông suốt, nhất trí, mới cùng quyết tâm thực hiện, tránh được "trống đánh xuôi, kèn thổi ngược". Sở dĩ xảy ra mất đoàn kết vì người đứng đầu ở nơi đó còn chuyên quyền, độc đoán, áp đặt chủ quan, trong hội nghị thì mọi người miễn cưỡng đồng tình, sau hội nghị nếu không thông thì sẽ không quyết tâm thực hiện. Vì vậy, Người yêu cầu: "Phải thật sự mở rộng dân chủ để tất cả đảng viên bày tỏ hết ý kiến của mình". "Có dân chủ mới làm cho cán bộ và quần chúng đề ra sáng kiến"; "thực hành dân chủ là cái chìa khóa vạn năng có thể giải quyết mọi khó khăn". Người không chỉ yêu cầu cán bộ, đảng viên phải có phong cách làm việc dân chủ mà bản thân Người còn là tấm gương ngời sáng về việc thực hiện tác phong đó. Lịch sử cho thấy, dù trong những hoàn cảnh gấp rút đến đâu, trước khi quyết định những vấn đề lớn liên quan đến sự nghiệp cách mạng và số phận dân tộc, Hồ Chí Minh đều tiến hành thảo luận dân chủ trong tổ chức. Khi viết các tác phẩm quan trọng như: Tuyên ngôn Độc lập, Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến (1946), Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước (1966), Nâng cao đạo đức cách mạng, chú sạch chữ nghĩa cá nhân (1969)..., Người đều xin ý kiến đóng góp của các đồng chí trong Thường vụ Trung ương Đảng và Bộ Chính trị. Trong các cuộc họp do Hồ Chí Minh chủ tọa, Người thường yêu cầu mọi người hãy "nhìn quanh xem tình hình thế giới ra sao, tình hình trong nước thế nào và ai biết gì về, tất cả cùng lắng nghe, bàn bạc thấu đáo rồi mới đi đến quyết định. Tinh thần dân chủ, phong cách dân chủ của Hồ Chí Minh bắt nguồn từ lòng yêu thương và tôn trọng con người, nên Người thực hiện nó như một điều tất yếu. Trong công tác lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Người luôn có ý thức sử dụng sức

manh tổng hợp của nhiều cơ quan, nhiều tổ chức, sức mạnh tập thể và sức mạnh tổng hợp của quần chúng, nhân dân. Trước khi quyết định một công việc hệ trọng, Người đều hỏi lại cẩn thận và chu đáo những người đã giúp mình. Phong cách dân chủ Hồ Chí Minh được thể hiện từ việc lớn cho đến việc nhỏ: Chuẩn bị ra một nghị quyết hay dự thảo một văn kiện, viết một bài báo... Người thường đưa ra thảo luận trong tập thể Bộ Chính trị, tham khảo ý kiến những người xung quanh. Người tuân thủ chặt chẽ quy trình ra quyết định: Mọi vấn đề kinh tế, chính trị, quân sự, ngoại giao, khoa học - kỹ thuật... Người đều huy động sự tham gia của đội ngũ trí thức, chuyên gia trong bộ máy của Đảng và Nhà nước, yêu cầu chuẩn bị kỹ, trao đổi rộng, sao cho mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đều được cân nhắc kỹ, lựa chọn thận trọng, để sau khi ban hành, ít phải thay đổi, bổ sung. Khi bàn về cách làm và xuất bản loại sách Người tốt, việc tốt với một số cán bộ, Người nói: "Bác muốn bàn luận dân chủ, các chú có ý kiến gì trái với Bác thì cứ cãi, nhất trí rồi về làm mới tốt được. Không nên: Bác nói gì, các chú cứ ghi vào sổ mà trong bụng thì chưa thật rõ, rồi các chú không làm, hay làm một cách qua loa". Phong cách dân chủ của Bác luôn luôn tạo ra được không khí làm việc hoạt bát, phấn khởi, hàng hải và đầy sáng tạo. Cường vị lãnh đạo càng cao, thì càng đòi hỏi phải có tác phong tập thể - dân chủ thật sự, chứ không phải hình thức. Bởi vì mọi sự giả tạo đều làm suy yếu, thậm chí triệt tiêu dân chủ. Nhiều lần, Người phê bình cách lãnh đạo của một số cán bộ không dân chủ, do đó mà người có ý kiến không dám nói, người muốn phê bình không dám phê bình, làm cho cấp trên,

cấp dưới cách biệt nhau, quần chúng với Đảng xa rời nhau, không còn hàng hải, không còn sáng kiến thành khi làm việc. Từ thực hành dân chủ cho nhân dân, đến thực hành dân chủ trong Đảng, trong cơ quan, tổ chức, phong cách dân chủ của Bác Hồ là sự thể hiện nhất quán của tư tưởng đạo đức vĩ đại, vì nước, như Người từng khẳng định 5 điểm đạo đức mà người đảng viên phải giữ gìn cho được, đó là: - Tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhân dân. - Ra sức phấn đấu để thực hiện mục tiêu của Đảng. - Vô luận trong hoàn cảnh nào cũng quyết tâm chống mọi kẻ địch, luôn luôn cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, quyết không chịu khuất phục, không chịu cúi đầu. - Vô luận trong hoàn cảnh nào, cũng phải đặt lợi ích của Đảng lên trên hết. Hòa mình với quần chúng thành một khối, tin tưởng chúng, hiểu quần chúng, lắng nghe ý kiến của quần chúng. Học tập và làm theo phong cách dân chủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trước hết phải đảm bảo phát huy dân chủ trong Đảng là hạt nhân để phát huy dân chủ đầy đủ trong xã hội; phát huy dân chủ phải đi liền với tăng cường pháp chế, để cao trách nhiệm công dân, giữ vững kỷ luật, kỷ cương và để cao đạo đức xã hội. Mỗi cán bộ, đảng viên phải thấm nhuần sâu sắc tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; thường xuyên đổi mới phong cách, phương pháp, thái độ, tác phong tiếp xúc với nhân dân, phải thật sự tôn trọng quyền làm chủ và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, lắng nghe dân nói và biết nói cho dân nghe, thực sự "là người đầy tớ trung thành của nhân dân"; phát huy sức mạnh của nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, cùng chung sức, chung lòng thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ...

(Tiếp theo trang 1)

trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc; đa dạng các hình thức tập hợp, thu hút phụ nữ tham gia tổ chức hội... Nửa nhiệm kỳ qua, các cấp hội đã phát hiện, xây dựng, biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng 2.589 điển hình; vận động ủng hộ xây dựng, sửa chữa 71 ngôi nhà tình thương trị giá hơn 2,8 tỷ

đồng; tiết kiệm hơn 160 tỷ đồng cho hội viên văn phát triển kinh tế; dạy nghề, giới thiệu đào tạo nghề và tạo việc làm cho hơn 3.900 lao động; giúp 1.262 hộ do phụ nữ làm chủ thoát nghèo; tỷ lệ thu hút hội viên đạt 82,4% (vượt chỉ tiêu đề ra)... Bên cạnh đó, các cấp hội cũng xây dựng, duy trì, nhân rộng các mô hình

phụ nữ bảo vệ môi trường; xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, thực hiện giám sát, phản biện xã hội... Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; tổng kết công tác xây dựng hội liên hiệp phụ

nữ nhiệm kỳ 2015 - 2020; sơ kết công tác hội 6 tháng đầu năm 2019. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Đồng Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp của các cấp hội, các tầng lớp phụ nữ trong sự phát triển chung của tỉnh. Đồng chí yêu cầu: Trong thời gian tới, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục

phụ nữ; căn cứ tình hình thực tiễn của hội và nhiệm vụ chính trị của địa phương để xác định nhiệm vụ trọng tâm của hội. Các cấp hội cần tích cực hơn trong tham gia giám sát và phản biện xã hội; bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho phụ nữ; đồng thời, tham mưu thực hiện công tác cán bộ nữ, chuẩn bị nguồn cán bộ nữ tham gia cấp ủy và góp ý, xây dựng văn kiện đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ tới...

TRAO QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU ĐỘNG...

(Tiếp theo trang 1)

Sau khi nghe lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố Quyết định điều động cán bộ, đồng chí Ngô Đồng Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy đã trao quyết định và tặng

hoa chúc mừng đồng chí Đặng Thị Chiên. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy mong rằng trên cương vị công tác mới, đồng chí Đặng Thị Chiên sẽ tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm nhiều

năm hoạt động trong lĩnh vực đoàn thể để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, cùng tập thể lãnh đạo, cấp bộ, công chức cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh xây dựng cơ quan ngày càng vững mạnh, thực hiện thắng lợi

các nhiệm vụ chính trị, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển chung của toàn tỉnh. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy đề nghị tập thể, lãnh đạo cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ đồng chí Đặng Thị Chiên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của đồng chí

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Đặng Thị Chiên hứa trên cương vị công tác mới sẽ phấn đấu nỗ lực hết mình, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, cùng tập thể, lãnh đạo cơ quan xây dựng cơ quan ngày càng vững mạnh, xứng đáng với sự kỳ vọng, tin tưởng của Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

họp; các ban HĐND tỉnh đang khẩn trương thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp được phân công; các tổ đại biểu đã hoàn thành tổ

chức tiếp xúc cử tri, chuẩn bị câu hỏi chất vấn, phát biểu tại kỳ họp... Tại phiên họp, thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, đồng chí Đàm Văn Vượng,

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với các nội dung báo cáo đồng thời đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo điều chỉnh, bổ sung, thống nhất lại số liệu và một số nội dung sát thực tế, rút ngắn báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã

hội 6 tháng đầu năm, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 để bảo đảm thời gian các phiên của kỳ họp diễn ra đúng dự kiến. Đối với công tác chuẩn bị cho kỳ họp, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành

liên quan khẩn trương hoàn thiện các tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết để trình kỳ họp; các ban HĐND tỉnh tiếp tục chủ động thẩm tra các tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh trình kỳ họp, bảo đảm đúng thẩm quyền, đạt chất lượng cao, đúng tiến độ.

ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA BỘ NỘI VỤ...

(Tiếp theo trang 1)

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích những khó khăn, bất cập đồng thời đề xuất, kiến nghị một số giải pháp phù hợp khi triển khai sắp xếp các đơn vị hành chính thị Thái Bình.

Với những địa phương đặc thù thì nghiên cứu được giữ nguyên hiện trạng, chưa thực hiện sắp xếp trong giai đoạn 2019 - 2021. Với một số phương án sắp xếp đã nêu nhưng khi thực hiện sáp nhập còn gặp khó khăn, bất cập thì Trung ương cần có những hướng dẫn cụ thể. Các bộ,

ngành liên quan cũng cần ban hành các kế hoạch, hướng dẫn về cơ chế, chế độ, chính sách để các địa phương tuyên truyền, phổ biến nhằm tạo sự đồng thuận trong sắp xếp đơn vị hành chính. Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ đã giải đáp, phân tích làm rõ một số vướng mắc, bất cập cũng như các kiến nghị, đề xuất

của Thái Bình trong việc sắp xếp các đơn vị hành chính. Đoàn công tác sẽ tiếp thu, tổng hợp các kiến nghị, đề xuất để báo cáo lãnh đạo Bộ Nội vụ và Chính phủ xem xét, giải quyết, tạo thuận lợi cho địa phương thực hiện quy trình sắp xếp. Đồng chí Lưu ý tỉnh Thái Bình cần rà soát lại các phương án, từ đó xây dựng các phương án cụ thể, nhất là các phương án bố trí cán bộ, công

chức, viên chức dời dư cũng như giải quyết chính sách và thực hiện công tác tư tưởng sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã. Quá trình sắp xếp, sáp nhập phải được thực hiện chặt chẽ, đúng lộ trình với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương. Trước đó, đoàn công tác của Bộ Nội vụ đã khảo sát thực tế tại một số địa phương trong tỉnh.

Tập huấn cán bộ chủ chốt hội cựu chiến binh toàn tỉnh

Sáng ngày 2/7, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn cho hơn 300 đại biểu là cán bộ chủ chốt hội CCB từ tỉnh tới cơ sở. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh thông tin tình hình trật tự an toàn giao thông, một số quy định về bảo đảm an toàn giao thông; đại diện Công an tỉnh phổ biến một số nội dung liên quan đến trật tự, tình hình tội phạm nói chung, tội phạm ma túy nói riêng và chủ trương, biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm trong thời gian tới. Ngoài ra, các đại biểu còn được nghe đại diện Hội CCB tỉnh hướng dẫn tham gia cuộc thi thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tình hình chính sách xã hội; thống nhất một số nội dung cơ bản về công tác tổ chức chính sách hội CCB.

Thông qua hội nghị giúp các đại biểu nắm bắt tình hình tội phạm, tội phạm ma túy, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, từ đó có những biện pháp tuyên truyền, vận động hội viên, nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn giao thông; kịp thời phát hiện, tố giác các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

TIẾN DAT

Ra mắt câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Chiều ngày 2/7, Chi cục Dân số - KHHGD phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố Thái Bình, UBND phường Kỳ Bá tổ chức hội nghị ra mắt câu lạc bộ (CLB) chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

CLB chăm sóc sức khỏe người cao tuổi phường Kỳ Bá được thành lập ban đầu có 100 hội viên, là những người cao tuổi trong phường. Mục đích hoạt động của CLB nhằm tạo điều kiện cho người cao tuổi của phường có dịp giao lưu, chia sẻ, giúp đỡ nhau để luôn sống vui, sống khỏe, sống có ích; đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe người cao tuổi thích ứng với giai đoạn già hóa dân số, góp phần thực hiện chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi, chiến lược dân số và sức khỏe sinh sản, chiến lược quốc gia về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức, cá nhân, gia đình và xã hội trong việc chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại địa phương.

Tại buổi ra mắt, các hội viên đã giao lưu văn nghệ, nghe truyền thông các nội dung về công tác dân số và được hướng dẫn chế độ ăn uống, cách luyện tập dưỡng sinh phục hồi sức khỏe, cách chăm sóc sức khỏe trong mùa nắng nóng.

THU TRANG

QUYNH PHỤ Hoạt động cứu trợ nhân đạo chữ thập đỏ trên 5,3 tỷ đồng

Sáng ngày 2/7, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) huyện Quỳnh Phụ tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Hội CTĐ huyện Quỳnh Phụ hiện có 24.607 hội viên sinh hoạt ở 299 chi hội thuộc 56 hội cơ sở cùng 129 tình nguyện viên của 22 đội tình nguyện hoạt động nhân đạo, xã hội. Hội CTĐ huyện Quỳnh Phụ đã thực hiện hiệu quả công tác cứu trợ nhân đạo, thông qua các phong trào: tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam/Đioxin, mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo. Công tác cứu trợ đợt xuất, xóa nhà ở dột nát, chăm sóc sức khỏe, vệ sinh môi trường... cho hơn 10.000 lượt gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, học sinh nghèo, nạn nhân chất độc da cam/Đioxin, trẻ mồ côi... với tổng số tiền trên 5,3 tỷ đồng.

Hội CTĐ huyện Quỳnh Phụ phấn đấu đến hết năm 2019 tập trung xây dựng, kiện toàn tổ chức hội, phát triển và nâng cao chất lượng hội viên, tình nguyện viên CTĐ. Thực hiện tốt công tác cứu trợ, chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa thiên tai. Tiếp nhận và hoàn thành hiệu quả các dự án viện trợ trong và ngoài nước, xây dựng kế hoạch hoạt động, sử dụng quỹ hội hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

TRINH CHUONG